
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๑  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๑๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๘  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ   ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายชวลิต  วิชยสุทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครพนม  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพิจารณ ์ เชาวพัฒนวงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม   
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตาก  พรรคพลังประชารัฐ  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   
(นายนิพนธ์  บุญญามณี)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเจนวิทย์  ไกรสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  การส่งเสริมการแปรรูปยางพาราให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
  

(ส าเนา) 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายช่ือ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  การพัฒนา
การศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การฟื้นฟูและพัฒนาอ่างเก็บน้ า 
และแหล่งน้ าในจังหวัดศรีสะเกษ  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๔.๑๒ – ๑๖.๒๙  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
(ส.ป.ก.)  ในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง  ต าบลศรีสุทโธ  และต าบลบ้านดุง  (บางส่วน)  
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ผลกระทบเรื ่องที ่ท ากินและที ่อยู ่อาศัย 
จังหวัดสกลนคร  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

กระทู้ถามล าดับที่  ๑  และ  ๒  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๔  ธันวาคม  
๒๕๖๒ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  มาตรการในการสร้างเขื่อนระบายน้ า
เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าของกรุงเทพมหานคร  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาการจราจรถนนรัชดาภิเษก
ติดขัดเรื้อรัง  บริเวณหน้าห้างเอสพลานาด  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  การลิดรอนสิทธิท ากินของชาวม้ง  ต าบลเข็กน้อย  
อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  โครงการย้ายพื้นที่ท่าเรือคลองเตย  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  
รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้ง 
ให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังนี ้

๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๐๑  (๘)  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  คือ  นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 
พรรคประชาธิปัตย์  ตั้งแต่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ดังนั้น  ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จ านวน  ๔๙๗  คน 

๒. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา  จ านวน  ๓  เรื่อง 
 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 
และงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙  และรายงานการประเมินผล
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี  ๒๕๕๙  ของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
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 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง 

  (๑) รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  (๒) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๑  รายจ่ายงบกลาง  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  และรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย  ตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๑  รายจ่ายบูรณาการ  รายจ่ายบุคลากร  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จ านวน  ๒  ฉบับ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ   ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ  คือ 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ  พ.ศ.  .. ..  ขอขยายเวลา 
การพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณา
เรื่องดังกล่าว 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๑) 

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายเอกธนัช  อินทร์รอด  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายนวัธ  เตาะเจริญสุข 

๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง 

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์  เป็นกรรมาธิการ
แทน  นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ 
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๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  
องค์กรอัยการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชนและกองทุน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายมานพ  คีรีภูวดล  เป็นกรรมาธิการแทน  
นายซูการ์โน  มะทา 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
จ านวน  ๕  ครั้ง  คือ 

ครั้งที่  ๑  วันเสาร์ที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
ครั้งที่  ๒  วันอาทิตย์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
ครั้งที่  ๓  วันพุธที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
ครั้งที่  ๔  วันพฤหัสบดีที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
ครั้งที่  ๕  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๕  ครั้งดังกล่าว 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ซึ่ง  นายสุทิน  คลังแสง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดมหาสารคาม  
พรรคเพื่อไทย  และนายปิยบุตร  แสงกนกกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคอนาคตใหม่  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที ่ ๑)  โดยที่ประชุมเห็นชอบ
ให้น าญัตตทิ านองเดียวกันอีก  ๕  ฉบับ  ขึน้มาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
เพื่อศึกษากระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐  ซึ่ง  นายสมคิด  เชื้อคง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดอุบลราชธานี  
พรรคเพื่อไทย  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๐) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ซึ่ง  นายเทพไท  เสนพงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๘๘) 
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๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ซึ่ง  นายนิกร  จ านง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคชาติไทยพัฒนา  และนายณัฐวุฒิ  
ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๘๙) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาเรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  รวมกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน  ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ซึ่ง  นายวิเชียร  ชวลิต  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๙๖) 

๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ซึ่ง  นายจตุพร  เจริญเชื้อ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดขอนแก่น  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๐๔) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๖  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกัน
ด าเนินการประชุม  ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๑.๐๒  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ์  เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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